

# Health Insurance para sa Mga Taga-empleyo at Empleyado



Matutunan kung paanong ang indibidwal na plano ay makakatulong sa mga maliit na taga-empleyo at empleyado na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pagkakasakop ng kalusugan.

## Mga Plano sa Kalusugan at Dental sa *Washington Healthplanfinder*

- Ang *Washington Healthplanfinder* ay ang online marketplace ng estado para sa mga indibidwal at pamilya na makahanap, maikumpara at makabili ng mataas na kalidad ng insurance sa kalusugan at dental.
- Lahat ng mga planong pangkalusugan na iniaalok ay nagbibigay ng mahahalagang mga benepisyong pangkalusugan at mga serbisyong pang-iwas, tulad ng mga bakuna, mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip, at mga screening at marami pa.
- Depende sa laki at kita ng sambahayan, ang mga indibidwal ay maaaring maging kuwalipikado para sa mga tax credit at iba pang mga pagtitipid sa gastos sa pagkakasakop ng kalusugan.
- Ang mga plano ay available sa panahon ng bukas na pagpapatala (Nob. 1 – Enero 15) o sa loob ng 60 araw ng isang “qualifying event” (tulad ng pagkawala ng pagkakasakop ng taga-empleyo; pagbabago sa kita ng sambahayan; pagbabago sa laki ng sambahayan).
- Ang mga karapat-dapat na mga indibidwal ay maaaring mag-apply para sa Washington Apple Health (Medicaid) nang buong taon.

Humanap ng tamang plano sa *Washington Healthplanfinder* sa [wahealthplanfinder.org](http://wahealthplanfinder.org) o sa WAPlanfinder Mobile App.

### Humingi ng Tulong

[Humanap ng in-person at virtual help sa pagpapatala sa pagkakasakop!](http://wahealthplanfinder.org) Ang mga Navigator at Insurance Broker ay libreng available sa mga compare plan, nauunawaan ang tulong pinansyal at tumulong sa pagpapatala. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa aming Customer Support Center sa 1-855-923-4633. Magagamit ang tulong sa wika sa higit sa 200 mga wika.

### May Mga Katanungan?

Gustong matutunan ang iba pa kung paano ninyong masusuportahan ang inyong mga empleyado sa paghahanap ng pagkakasakop sa kalusugan?

### Makipag-ugnayan kay

Marie Cooper  
Senior Business & Employee Outreach  
Coordinator  
[smallbusiness@wahbexchange.org](mailto:smallbusiness@wahbexchange.org)

[wahealthplanfinder.org](http://wahealthplanfinder.org)

1-855-WAFINDER

1-855-923-4633



washington  
**healthplanfinder**

click. compare. covered.